

# 'เอ็นซีแอล'ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ95ล้านหุ้น

เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โลจิสติกส์ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. ขายไอพีโอ 95 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียน ตลาดเอ็มเอไอ หวังนำเงินที่ได้จากการระดมทุนใช้คืนหนี้ เป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุนซื้อ รถบรรทุกเพิ่ม

รายงานจากสำนักงาน ก.ล.ต. ระบุว่า บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) หรือ เอ็นซีแอล ระบุว่า บริษัทได้ยื่นไฟลิ่ง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) เป็นจำนวน 95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (พาร์) 0.25 บาท

บริษัทมีวัตถุประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระคืนหนี้ให้กับสถาบันทางการเงิน และลงทุนซื้อ รถบรรทุกห้วงกลาง - หางกลาง โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัท เอ็นซีแอล ดำเนินธุรกิจให้บริการ จัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics provider) ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริการขนส่งสินค้าในประเทศ ลักษณะการให้บริการของบริษัทมีสองกลุ่มหลัก คือ

ด้านบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ การวางแผนและจัดหาวีธีการขนส่งที่เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า และข้อกำหนดของลูกค้า รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ

โดยบริษัทสามารถบริหารจัดการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่างๆ ได้กว่า 180 ประเทศทั่วโลก และด้านบริการขนส่งภายในประเทศ ได้แก่ การให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยใช้รถหัวลากและหางลาก ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่ให้บริการในเขตภาคใต้, ภาคกลาง และภาคตะวันออกเป็นหลัก

**พร้อมแต่งตั้ง บ.ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน**

สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย ครอบครัวพัทธาวร ถือหุ้นในสัดส่วน 76.31% หลังจากเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว จะเหลือสัดส่วนในการถือหุ้นจำนวน 59.05% รองลงมาคือ บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี ถือหุ้นอยู่จำนวน 18.46% หลังจากเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว จะเหลือสัดส่วนในการถือหุ้นจำนวน 14.29%

สำหรับผลประกอบการย้อนหลัง ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 726.26 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 3.07 ล้านบาท ส่วนปี 2556 บริษัทมีรายได้ 929.25 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 41.62 ล้านบาท และในไตรมาสแรกของปีนี้ มีรายได้ 235.66 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 17.34 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน เกี่ยวกับสภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท